



ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

http://kpp-rsc.ricethailand.go.th

e-mail:kpp_rsc.ricethailand.go.th

ข่าวกิจกรรม

ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑๒๓ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙



เจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามสถานการณ์แปลงเกษตรกรที่ผลิตพันธุ์ข้าวให้กับ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ในเขตพื้นที่ อำเภอฟานกระต่าย อำเภอลานกระบือ และอำเภอบางศิลาทอง ช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อที่จะเตรียมขายเกษตรกรนำไปเพาะปลูก ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม โดยทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข29 และ กข41 ในเดือนตุลาคม



เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามแปลงทดสอบพันธุ์ข้าวเบลล์หยางเจอ ซึ่งเป็นข้าวของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ซึ่งจะเก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคม ณ ที่ทำการโครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านปากคา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

ข่าวหน้ารัฐ ชาวนา:ทำยังง ให้อ่าวมีราคาแพง

ข้าวเปลือกนาปี 2559/2560 ราคาต่ำสุดเป็นประวัติศาสตร์ ชาวนาหลายพื้นที่เดือดร้อนหนักเหลือเพียงราคาตันละ 6,000 - 6,300 บาท โรงสีแฉง เพราะชาวนาเกี่ยวข้าวเชียว ความชื้นสูง ซึ่งปีนี้ถือว่าผลผลิตดีกว่าทุกปี เนื่องจากสภาพอากาศดี แต่ราคาข้าวกลับตกต่ำ ดังนั้น เพื่อให้ชาวนาอยู่ได้เราต้องหันมาดูแลในเรื่องของการเก็บเกี่ยวข้าวให้มีน้ำหนักที่ดีที่สุด มีการร่วนหล่นและสูญเสียขณะเก็บเกี่ยวน้อยที่สุด ผลผลิตมีคุณภาพ ข้าวที่เก็บไว้สีเป็นข้าวสารจะไม่หัก เก็บเกี่ยวข้าวที่ระยะเหมาะสม คือหลังจากข้าวออกดอกแล้ว 28 - 30 วัน จะมีความชื้น 22% ควรนับอายุการเก็บเกี่ยว ซึ่งข้าวแบ่งอายุได้ดังนี้ ข้าวเบา มีอายุการเก็บเกี่ยว 90 - 100 วัน เช่นพันธุ์ กข41,กข29, กข61 ข้าวกลาง มีอายุการเก็บเกี่ยว 100 - 120 วัน เช่นพันธุ์ กข31,กข49,กข57 ข้าวหนัก มีอายุ 120 วันขึ้นไป หรือเรียกข้าว นาปี เช่น ข้าวหอมมะลิ105 อายุการเก็บเกี่ยวตั้งแต่ 25 พ.ย. - กลางเดือน ธ.ค. ของทุกปี

การตากข้าว ถือว่าเป็นการลดความชื้นในระดับเหมาะสม ส่งผลให้ได้ข้าวเปลือกแห้ง จะส่งผลให้ขายข้าวได้ในราคาสูง ดังนั้น ชาวนาไม่ควรมอมข้าว ระยะเวลาการตาก ใช้เวลา 2 - 3 วัน ก็ใช้ได้แล้ว เพียงเท่านั้นชาวนาก็จะขายข้าวที่มีคุณภาพ และรอเวลาข้าวมีราคาสูงขึ้นได้เงินมากขึ้น พอใจทั้งคนซื้อและคนขาย

ตลาดนัดเมล็ดพันธุ์



ข้าว	ราคา ก.ก.ละ (บาท)	บรรจุ (ก.ก.)	หมายเหตุ
กข41	-	-	มีจำหน่ายช่วงต้นเดือนธันวาคม
กข29	-	-	มีจำหน่ายช่วงต้นเดือนธันวาคม